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โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ KMITL What's NEXT 
วันพฤหัสบดท่ีี 4 เมษายน 2562 

รุ่น 5 สายวชิาการ (บรกิารวิชาการเด่น) 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

........................................... 
 
เปิดการประชมุเชิงปฏิบัติการ เวลา 09.00 น. 
 คุณเอ้ือมพร ลอยประดิษฐ์ และคุณอาบอําไพ รัตนภานุ ทีมวิทยากร กล่าวแนะนําตัว “การทํากระบวนการ KMITL 

ONE เป็นครั้งแรกที่ทํากระบวนการกับผู้มีส่วนร่วมทั้งมหาวิทยาลัย 27 วัน หลังจากน้ันได้มีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ได้ทํากระบวนการแบบน้ี 100 กว่าครั้ง ทั้งรัฐสภา กระทรวง บนดอย โรงเรียนมัธยม 
ได้ทํากับทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ให้มีการพูดคุยกัน” พร้อมทั้งแจ้งกําหนดการ ดังน้ี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“กระบวนการที่จะนํามาใช้ในวันน้ี คือใช้ทฤษฎี U-Theory ในการออกแบบกระบวนการ เน่ืองจากปัญหามี
ความซับซ้อนขึ้น เราไม่สามารถแก้ปัญหาจากจุด A ไป B ได้ ต้องนําผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้ที่เก่ียวข้องมาร่วมพูดคุย และ
สร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน เมื่อเห็นสถานการณ์ปัจจุบันเพียงพอแล้ว จะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเกิดจาก
ภาพปัจจุบันมองเห็น และมีภาพอนาคตอะไรบ้าง ทุกคนเดินไปด้วย เลือกสิ่งที่สามารถทําได้และจําเป็นต้องทําก่อน 
วันน้ีจะนําบางเทคนิคมาทํา”  
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 ข้อตกลงร่วมกัน  
 อยู่กับกระบวนการร่วมกัน 
 ใช้โทรศัพท์มือถือนอกวงเท่าน้ัน 
 เปิดใจ พูดคุย รับฟัง  
 ไปด้วยกัน ไปได้ไกล 

 
 ทฤษฎี U-Theory 

- มีการพูดคุยกัน  
- หากระบวนการให้เกิดการเปิดใจ  
- ภาพที่สามารถเป็นไปได้หลายๆ ภาพ  
- สิ่งที่สามารถทาํได้และจําเป็นต้องทําก่อน  
- ลงมือทําและปรับไปเรื่อยๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Check in   
คําถาม  

1. แนะนําช่ือ - นามสกุล   
2. บทบาทหน้าที่ 
3. ถ้ามีเวทมนต์ทีส่ามารถเสกได้ 1 สิ่ง จะเสกอะไรให้เปลี่ยนแปลง                 

ที่เก่ียวข้องกับ KMITL  
ภายในระยะเวลา 30 วินาที..... 

คําตอบ 
1. ขอให้คนกรุงเทพมองเห็นชุมพรอย่างที่เราเห็นแล้วจะไปด้วยกันได้ 
2. อยากให้วิทยาเขตชุมพรบรรลุความสําเร็จงานวิจัยของโครงการ 
3. อยากเห็นการไหลล่ืนของระบบของพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
4. อยากเห็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์ ในเรื่องของการศึกษา ออนไลน์ และความบันเทิง 
5. การเดินทางที่รวดเร็ว เพ่ือใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบอินเตอร์เน็ต เพราะที่คณะแพทย์ใช้ไม่ได้ 
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7. นักศึกษาของ สจล. มีชีวิตที่ดีขึ้น 
8. ขอให้ สจล.เป็น Green University  
9. บูรณาการความรู้ สามารถทํางานร่วมกับคณะต่างๆ ได้ 
10. มีการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 
11. ความสบายใจในการทํางานคืนมา 
12. อยากให้ลาดกระบังมีความสุขในการทํางานทุกวัน 
13. อยากให้คุณภาพชีวิตการทํางานของทุกระดับช้ัน ดีขึ้น รวมทั้งรายได้ด้วย 
14. อยากให้คนในลาดกระบังทํางานมีความสุข อยากให้เราผ่านวิกฤตในความกดดันได้ 
15. อยากให้อาจารย์ นักศึกษาทํางานได้อิสระและมีความสุข 
16. อยากให้สิ่งแวดล้อมภายในสถาบันดีขึ้น ทุกคนมีความสุขในการทํางาน 
17. อยากให้ชีวิตการทํางานมีความสุขมากกว่าน้ี 
18. อุปกรณ์ในห้องเรียนใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ 
19. ลาดกระบังเป็นที่สุขกายสุขใจ ปลอดฝุ่น 2.5 
20. นักศึกษาและอาจารย์มีสุขภาพและความสุขในการใช้ชีวิต 
21. ขอให้นักศึกษาลาดกระบังสนใจกฎหมาย 
22. อยากให้ทุกท่านที่ฝันไว้ฝันเป็นจริง 
23. อยากให้อาจารย์กับนักศึกษาทํางานด้วยกันไปด้วยความสุขและให้ศิษย์เก่ากลับมาดูแลด้วย 
24. เสกอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ และยูเทิร์นเกือกม้า สะพานคลองประเวศ และมีถนนว่ิงเข้าถึงกันได้ทุกอย่างจะ

เช่ือมต่อกันได้ 
25. อยากให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนทุกคนจบการศึกษา/นักศึกษาได้ความรู้ตามท่ีอาจารย์ต้องการ  
26. อยากให้ทุกคนมีนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีความสามัคคี 
27. อยากให้เด็กปริญญาโท-เอก เข้ามาเรียนมากขึ้น 
28. อยากให้บุคลากร นักศึกษา มีความสุขอย่างย่ังยืน 
29. ความสุข 
30. การเดินทาง ทางรถไฟ อยากเสกให้รถไฟอย่ามาเยอะ  
31. อยากเห็นลาดกระบังมีสีสันสดใส ทุกตึกไม่ทรุดโทรม มีเครื่องมือที่ทันสมัยให้นักศึกษาใช้งาน 
32. อยากให้นักศึกษามาเรียนตรงเวลา 
33. อยากได้ระบบเครือข่ายข้อมูลของลาดกระบังที่มีประสิทธิภาพ 
34. อยากให้ สจล. ที่นักศึกษาจบไปมีคนแย่งไปทํางาน 
35. นักศึกษาใส่ชุดอะไรมาเรียนก็ได้ 
36. สถาบันของเรามีผลงานวิจัยระดับ World class  
37. อยากให้บุคลากร นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี 
38. อยากให้ลาดกระบังเป็นสวรรค์ของทุกคนที่จะมาหาความรู้/มีเงินแสนล้านให้กับนักวิจัย 
39. อยากได้สภาพแวดล้อมในการทํางาน และการใช้ชีวิตที่ดี 
40. อยากให้มีต้นไม้ ดอกไม้สวยๆ ใน สจล. ของเรา 
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 ทีมวิทยากรสรุปความเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุม (Check in)  
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 กิจกรรม คุณอาบอําไพ รัตนภาณุ ชวนทุกคนเล่นเกมส์ Sociogram (กราฟคน) (เวลา 30 วินาที) 
1. เรียงส่วนสูงจากส่วนสูงน้อยสุดไปส่วนสูงมากสุด  
2. เรียงอายุจากอายุน้อยสุดไปอายุมากสุด พบว่าอายุน้อยสุด คือ 31 ปี อายุมากสุด คือ 60 ปี มีช่วงอายุ                

คือ 30-35 ปี/ 36-40 ปี/ 41-45 ปี/ 46-50 ปี/ 51-55 ปี/ 56 ปีขึ้นไป และหันไปพูดคุยทักทายทําความรู้จัก
กัน ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์กัน 

3. ท่านเป็นอาจารย์ที่ สจล. มาแล้วก่ีปี น้อยสุดอยู่ฝั่งซ้ายมือ มากสุดอยู่ฝั่งขวามือ พบว่าอยู่ สจล. มาน้อยสุด                
1 เดือนคร่ึง และอยู่ สจล. มากสุด 31 ปี มีช่วงระยะเวลา คือ เดือนคร่ึง-1 ปี/ 1-5 ปี/ 6-10 ปี/ 11-15 ปี/                
16-20 ปี/21-25 ปี /26 ปีขึ้นไป ทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลาดกระบัง 

4. แผนที่ของ สจล. อาจารย์ทํางานอยู่ทิศไหน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. วิชาที่ท่านสอน วิจัย บริการวิชาการ เน้นไปทางไหน  
1. Science  
2. Social  
3. Mix หนักไปด้าน Science  
4. Mix หนักไปด้าน Social  
 
 

เกษตร 
บริหาร 

สถ. วศ. 

KMITL what's 

Next 

ชุมพร 

วิทย์ 
คร ุ

IT 

สังคีต 

อุต 

นวัตกรรม 

ศิลป
ศาสตร์ 

การบิน 
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  บรรยายสถานการณ์ปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คําฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  
 สวัสดีทุกท่านครับ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ถ้าผมเสกได้ ผมอยากเปลี่ยน Drama ให้เป็น Data ผมว่า
สามารถแก้ได้ทุกอย่าง ผมจะใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ข้อมูลทุกอย่างสามารถนําไปเผยแพร่ได้ รุ่นที่ผมเซอร์ไพรส์
มากที่สุดคือ นักศึกษา คนที่เข้าร่วมคือ ท่านต้องทําผลงานดี ใน PBP ส่วน
นักศึกษา คัดนักศึกษาที่เรียนดีมาก 100 คน นักศึกษาที่กิจกรรมดี 100 คน 
และนักศึกษาที่เรียนแย่มาก 100 คน มีครั้งหน่ึงผมถามนักศึกษาว่าอยากทํา
อะไร นักศึกษาพูดเรื่องเดียวกันคือเรื่องการเรียนการสอน และถ้าเสกเวท
มนตร์ได้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้พ่ีเอ้มาน่ังเรียน แล้วจะรู้ว่าพวกผมต้องเจออะไร  

ท่านเป็นคนถูกเลือกของ สจล. วันน้ีจะมาพูด 4 หัวข้อ เพ่ือที่จะรู้ว่า
อาจารย์จะทําอะไร กลุ่มไลน์นักศึกษา Next is now 4 วิชาที่อยากปิด อยากเปลี่ยนภาษาอังกฤษ 
 
Facts found 

 อุดมศึกษาทั้งหมดเหมือนกับหมูป่า พวกเรา
ทุกคนอยู่ในถ้ํา คนที่ตัดสินใจเอาหมูป่าออก
จากถ้ํา เราค้นพบว่า ปี 2019 หลายตําแหน่ง
จะหายไป เพราะคอมพิวเตอร์ทํางานแทน
เรา จะผลิตคนอย่างไรให้เป็น ลีเนียร์ ปัจจุบันในยุคใหม่ หลายอย่างอุดมศึกษา
อยู่ใน comfort zone การที่หมูป่าออกมาจากถํ้าได้ อุดมศึกษาจะออกหรือไม่ออกซึ่งหมูป่าก็คือ อาจารย์ 
และบางอย่างจะถูก replace เมื่อน้ันอาจารย์จะเป็นอาชีพที่ถูก replace เน่ืองจากเทคโนโลยี 

 มีทฤษฎี quarter คนคิดไม่ได้ทํา คนทําไม่ได้คิด ถ้า 2 ฝั่งไม่คุยกันจะเกิดปัญหา ซึ่งกลุ่มคนที่คิดได้แล้วเสนอ
ให้คนอ่ืนทํามีเยอะ ซึ่งกิจกรรมวันน้ีเป็นกิจกรรมที่คนทัง้ 
4 กลุ่มมารวมกัน ผู้บริหารคือคนคิดแต่ไม่ได้ทํา คนทํา
ไม่ได้คิด ในร้านกาแฟก็มี ไม่ใช่ผู้บริหารและเป็นผู้ปฏิบัติ
คือต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทํา 

 การปรับปรุงแผนไม่ใช่แค่กระดาษ ที่เพียงแค่เอากลับไป
ไม่เกิดประโยชน์ Action ต่างหากที่สําคัญ 

 Key objective คือ เปลี่ยนจาก drama เป็น data ต้อง
มีการคุยกันให้ชัดเจนว่าจะเดินหน้าอย่างไร ซึ่งจริง ๆ 
แล้ว สจล. มี data แต่ไม่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เช่น การปลูกหญ้าเยอะ ควายเยอะหรือไงในลาดกระบัง
ถึงปูหญ้า ตํารวจสั่งให้ปิดทางเข้ามา 2-3 ปีที่แล้ว อัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก ปิดยังไงก็เปิดได้ แต่ต้องปิด
ตาย เรื่องเช่ารถ ทุกมหาวิทยาลัยก็เช่า รถมาส่งถ่ายรูปโพสต์เฟสบุ๊ค เอาเงินไปทําอะไร เอามาเป็นรถประจํา
ตําแหน่งผู้บริหารหมด ยุคน้ีเป็นยุคเดียวที่จะเปลี่ยน Drama เป็น Data ก่อน สิ่งที่จะเห็นต่อจากน้ีทั้งหมดจะ
เป็น Data ไม่มี Drama 

 



7 
 

 ให้อาจารย์ทุกท่านลอง Search Google ว่า University makes me….. จะพบว่า 10 คําแรกที่พบเป็นคําที่
ไม่ดี  

 ที่เด็กไม่สนใจเรียนเน่ืองจากเราสื่อสารกับเด็กคนละภาษา และ
ข้างนอกมีความน่าสนใจมากกว่า 

 การศึกษานอกจากเป็นหมูป่าแล้ว ผู้มีอํานาจบอกต้องแก้ แต่แก้
โดยการแก้ไขช่ือกระทรวง ตอนน้ีมีการจัดต้ังกระทรวงใหม่แล้ว 
คือ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม” โดยการคิดที่ดี 
คือ เอาแหล่งทุนและทุนมารวมกัน การจัดสรรงบประมาณมี
การจัดต้ังเป็นกองทุน 

 กองทุนแบ่งออกเป็น 5 กองทุน  
o กองทุนวิจัยช้ันแนวหน้า และวิจัยเพ่ือสังคมและความ

เป็นมนุษย์ มีเจ้าภาพแล้ว ซึ่งต้องไปร่วมกับเขา 
o กองทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ยังไม่มี เจ้าภาพ               

เราสามารถทําได้  
o กองทุนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย 

รัฐบาลให้เงินเป็นรายหัว ถ้าอาจารย์ผลิตเด็กไม่ดีใน
อนาคตอาจจะต้องถูกปิด เน่ืองจากมีการสนับสนุน
เป็นรายหัวแทน  

 
 การผลิตคนมีผลต่อ GDP ประเทศ โดยมีการคํานวณจาก ถ้าเปลี่ยน unskilled labor เป็น skill labor  
 รัฐบาลลงทุนกับอุดมศึกษา 1 บาท ได้รับผลตอบแทน 5.60 บาท  

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Data from McKinsey สํานักงบอยากให้ทําการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพ 
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 สิ่งที่ผู้ตัดสินใจคิด  
- พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง : วิสัยทัศน์ 

ไม่ชัด ตัวช้ีวัดไม่ตอบโจทย์  
 
 
 
 

- วิทยา ฉายสุวรรณ : ผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์
ตามความต้องการประเทศ ....  

- ทําไมมหาวิทยาลัยไม่ติด ranking  
- มหาวิทยาลัย จะปรับตัวอย่างไร  
- เอางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เด็กน้อยลง 
- มหาวิทยาลัยต้องช้ีนําการพัฒนาประเทศ       

 มีนักข่าวคนหน่ึงบอกว่าผู้บริหารด้านบน ชอบพูดคํา
ใหญ่ ปลัดใส่วิสัยทัศน์ รองปลัดจัด KPI รองแผนล่างบประมาณ พรุ่งน้ีประชุมใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 ปัจจุบันการเขียนโครงการต้องเป็น Next Thailand 4.0 ไม่เช่นน้ันจะไม่ได้งบประมาณ 
 ลูกค้าของ สจล. จะลดลงไปเรื่อยๆ นักเรียนมีการเข้ามหาวิทยาลัยไม่ถึงครึ่งของนักเรียนทั้งหมด  

 

 
 

 ปัญหาอุดมศึกษาที่เจอมี 4 ประเด็น 
- นักศึกษาลด 
- กฎระเบียบ ยุทธศาสตร์ล็อค  
- งบประมาณหาย 
- เด็กไม่สนใจปริญญา 
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 ปัจจุบันเราอยู่ใน Burning platform  
 แนวโน้มงบประมาณบุคลากรภาครัฐ จะลดลง 30% ภายใน 5 ปี รัฐบาลให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม                

ลดจํานวนบุคลากร ซึ่งได้เอาตัวเลข 30% มาคํานวณใน สจล. พบว่าต้องลดจํานวนอาจารย์ 46 คน และสาย
สนับสนุนวิชาการ 341 คน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลตัดเงินประจําตําแหน่งขาที่สอง 

 
 
 
 
 
 
 
  

 สภาสถาบันให้ทํา 6 ประเด็นปฏิรูป สจล. สอดคล้องกับผลการศึกษาของที่ปรึกษาญี่ปุ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่ปรึกษาญี่ปุ่นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ปลดร่มข้างหลัง
ออก  

- สีแดง คือมะเร็งร้ายที่รักษาได้ 
- สีดํา เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ 

 ได้นําเอาข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาญี่ปุ่น มา map กับ 
6 ประเด็นปฏิรูป โดยสภา endorse แล้ว 

 ใน KMITL One มีหลายกิจกรรมที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
แล้ว โดยมีการบูรณาการระหว่างคณะ โดยมี 5 ปัจจัย
สู่ความสําเร็จ  

 ปี 2563 - 2564 จะมีการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าภาคจะทํางานหนักขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะเป็นรูปแบบ full 
system มี 20 กว่าหลักสูตรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
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 ในมหาวิทยาลัย ถ้าเปรียบศาสตร์การเรียนรู้เป็นเพลง เพลงที่ดีจะต้องประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายประเภท 
แต่ทั้งน้ีการเล่นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 5 ปัจจัยสู่ความสําเร็จ อาจารย์ต้องทําเป็นแผนระยะกลาง (3 ปี) ผ่านหัวหน้าภาคมายัง OSM  
 โครงการที่จะทําต้องตอบโจทย์ 4 ข้อได้  

 
 
 
 
 
 
 

 
 โครงการที่ จะทํา ประเทศ ได้อะไร ? โครงการนี้ ทําที่ พื้นที่ ไหน ? โครงการนี้ ตอบโจทย์ ต้นน้ํา กลางน้ํา 

ปลายน้ํา อย่างไร ? ทําไม จะต้องเป็น สจล. ?  
 KMITL One มี 144 โครงการ แต่มีการทําจริงเพียง 16 โครการ คิดเป็น 11.11% เท่าน้ัน ปัญหาไม่ใช่ 

Resource แต่ปัญหา คือ คนกล้าที่จะทํา 
 งบวิจัยส่วนมากเป็นอาจารย์เดิมที่ทํา ส่วนน้อยที่จะเป็นอาจารย์ใหม่ 
 เรามีรากฐานทีแ่ข็งแกร่ง (KMITL Core Values) 

- ภายใต้ช่ือ สจล. ได้รับพระราชทานช่ือ พระจอมเกล้า มีตราสัญลักษณ์เป็นพระมหาพิชัยมงกุฏ พระองค์
ท่านแสดงศักยภาพ คํานวณสุริยุปราคาไว้ Paper ของท่านถูกบรรจุไว้ใน Encyclopedia ของนาซา  

- มีการคานอํานาจระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส โดยการส่งท่านเจ้าคุณทหารเป็นราชทูต มอบพระมหาพิชัย
มงกุฎ ให้กับ กษัตริย์นโปเลียน ประเทศฝร่ังเศส  

- ท่านได้ไปเปิด booth pavilion ในงาน expo ที่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็น legacy ที่ท่านทํา  
- นักข่าวฝร่ังเศสสัมภาษณ์ ร.4 ว่ามงกุฎมีนํ้าหนักมากแบบนี้นอนในมุ้งสะดวกหรือ ท่านตอบว่ามงกุฎเป็น

เครื่องเตือนใจเรา ว่าเรามีภาระต่อประเทศ นํ้าหนัก 7 กิโลกรัมเป็นสิ่งที่บอกว่าเราต้องทํางานหนัก และ
หากเราไม่เที่ยงตรงมงกุฎก็จะตก น้ันเป็นสิ่งที่กษัตริย์ของสยามเป็นผู้ตอบ  
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- ลูกของท่านเจ้าคุณทหาร ได้มีการมอบพ้ืนที่ไว้ให้เพ่ือเป็นพ้ืนที่การศึกษา  
 

   

    
 

 Ranking ของ สจล. ดีขึ้น แต่ในเรื่องของ citation 
อาจารย์ต้องช่วยกัน  

 ผลก า ร จั ด อั น ดั บ  THE Impact Ranking (SDG)                  
ปี 2019 เป็นปีแรก โดยสจล. อยู่ในอันดับ 201-300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เงินวิจัยของ สจล. ที่ได้รับการสนับสนุนเพ่ิมขึ้นทุกปี  
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Next Gen 
 ปัจจุบันมีการเรียนออนไลน์มากขึ้น  
 นักศึกษามีการโหวตว่า 4 วิชาที่อยากปิดมากที่สุด เช่น เคมี 

ฟิสิกส์ และวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์   
 Prof. Christine Ortiz อาจารย์จาก MIT ลาออกแล้วไปต้ัง

มหา วิทยาลัย ใหม่  ซึ่ ง เ ป็นมหา วิทยาลัยที่ ไม่ มี  Major, 
Lectures หรือ Classroom นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้
อย่างอิสระ   

 มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1008 ที่กรุงโรม ประเทศ 
อิตาลี คือ University of Bologna โดยเกิดจากการรวมตัว
กันของนักศึกษา ร่างหลักสูตรโดยนักศึกษา และไปเชิญ
อาจารย์มาสอน  

 มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส ช่ือว่า E’cole 42 เป็นมหาวิทยาลัย
ที่ไม่มีอาจารย์ มีนักศึกษามาสมัครประมาณปีละ 800 คน 
โดยโจทย์การเรียนการสอนมาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคนที่
จบจากที่น่ีได้งานทํา 100% รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบออนไลน์  

 บริษัท google ความสามารถสําคัญกว่าใบปริญญา ไม่สนใจ
วุฒิการศึกษา แต่สนใจว่าทําได้หรือไม่  

 
 

 
 
Next Idea 

 KPI จะถูกยกเลิก แต่เราจะถูกวัดเป็น Impact โดยจะเริ่มนําร่อง 2-3 คณะ  
 ไม่สนใจกระบวนการ แต่จะเอา outcome มาวัด  
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 คาซุโอะ อินาโมริ กล่าวว่า เรี่องที่ยากที่สุดคือเรื่องของคน ทัศนคติเป็น

สิ่งที่สําคัญที่สุด   
 การบริหารยากที่สุดคือ การบริหารคน ผลลัพธ์ของชีวิตและการทํางาน 

= ทัศนคติ x ความพยายาม x ความสามารถ โดยทัศนคติมคี่า -100 ถึง 
100 ความพยายามและความสามารถมีค่า 1-100  ขอให้ปรับทัศนคติ 
ตัวแปรสําคัญคือ ทัศนคติ ถา้มีคะแนนลบหน่ึง เขาจะไม่รับเราเข้าทํางาน น่ีคือการประเมินของคนญี่ปุ่น 

 การทํางานต้องเปลี่ยนจากสุดเขตแดนสยาม เป็นประตูสู่อาเซียน โดยต้องมีการทํางานข้ามศาสตร์กัน 
 
 
 
 
 

 
 อนาคตจะมีคนตกงานมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องมีการเข้ามาเรียนกับเราเพ่ือ upskill และ reskill  
 เปลี่ยนเป็น platform ทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดการขยายตัวได้เร็ว เข้าถึงได้อย่างสะดวก และรับ feedback 

จากนักศึกษา และทกุอย่างต้องมีการ reskill ได้ 
 

     
 

 ข้อมูลมีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการจัดทําเป็น information  
 

 
 

 นักศึกษาที่จบจาก สจล. มีอัตราได้งานทําสูง แต่ปัญหาของ สจล. คือ ภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรเฉพาะทางอาจจะไม่ได้เหมาะสมในยุคปัจจุบัน 
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 ตําแหน่งงานใน Job DB .com เพ่ือเป็นข้อมูลในการควบรวมหลักสูตรหรือหลักสูตรใดควรปิด  

      

 21st century skills นักศึกษาต้องมี 4C ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมาก โดยเริ่มจาก communicate ซึ่งเป็นทักษะ             
ที่เกิดจากการทํางาน 

  

 การทดสอบภาษาอังกฤษของ สจล. เมื่อเทียบมาตรฐาน CFER พบว่า อยู่ในระดับ A2 เทียบเท่าช้ันประถม 
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Next Action  
 ไข่ถ้าเกิดจากแรงกระทําจากภายนอก เราจะเป็นได้แค่อาหาร แต่ถ้าอาจารย์ออกมาช่วยกันทํา โดยการระเบิด

จากข้างใน จะเกิด life begin เราจะแก้ปัญหาได้ 
 เราจะจัด project ที่กิโยติน สจล. สังคมไทยเป็นสังคมที่รอคนอ่ืนทําก่อน ถ้าเรากล้ากิโยติน สังคมจะเห็น

แบบอย่างว่าเรากล้าออกมาทํา fail forward ถ้าเราไม่ทําอะไรเลย เราจะถูกกิโยติน  
 อาจารย์ต้อง open เน่ืองจาก open = possible เช่น lexus จับมือกับซอสศรีราชาในการผลิตรถยนต์  

 
 
 
 
   

 Strategic Project I: Academic sandbox  
- ต้องมีการ upskill reskill ได้ 
- หลักสูตรใหม่ต้องเป็น multi-skill เท่าน้ัน 
- ใน EEC คนกําลังตกงาน ซึ่งเขาสามารถมา reskill กับเราได้ 

 Academic melting pot 
- ส่งอาจารย์ออกไปอยู่ lab ต่างประเทศ แต่ทั้งน้ีต้องผลิต paper ให้กับสถาบัน 

   
 
 
 
 
 
 
 

 Strategic Project II: KMITL BTEC  
- BTEC Center  

o เปิด 2 ศูนย์ใน สจล. คือ General Education และ Subjective course  
o เด็กสามารถเรียน gen ed ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเป็นการเรียนเพ่ือสามารถทํางานได้ 
o หลักสูตรเป็นการเรียนแบบ problem base  
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 What Is A BTEC Course Like? 
 Learning into practice straight away by taking part in assignments set in real-life situations, 

developing practical skills and knowledge that employers will love. 
 Get a certificate and qualification on completing your course. And that qualification is 

precious, because it opens lots of doors in terms of your life choices. University? Getting a 
job? A BTEC holds the key to both of these. Live your life. 

 BTEC is a International standard  
 

   
 Strategic Projects III: KMITL company Next gen startup 

- ให้อาจารย์ keep ตําแหน่งอาจารย์ แล้วไปทําธุรกิจ startup ร่วมกับนักศึกษา โดย สจล. ถือหุ้น
ครึ่งหน่ึง  

   
 

 Strategic Projects II: Research for area approach  
- มีการแบ่งมหาวิทยาลัยเพ่ือลงไปช่วยเหลือตามภาค โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  
- สจล. จะอยู่ในส่วนของภาคกลางตอนบน  
- สจล. ได้มีการเสนอโครงการ “พ้ืนที่การเกษตรลดลงในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมลฑล” โดยเป็นเจ้าภาพใน

ด้านของการเกษตร ซึ่งภาคมีความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย ก็จะทําให้ได้งบจํานวนมากขึ้น 
 

-  
 
-  
-  

 
 

-  
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- การเขียนโครงการต้องมีการเขียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ เราต้องร่วมกันทําในสิ่งที่ตัวเองถนัด 
ไม่มีการแข่งขันกันอีกต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นกอินทรีย์เมื่ออายุ 40 ปี มี 2 ทางเลือก คือ รอความตาย หรือจําศีลเพ่ือมีชีวิตใหม่ 
 ข้อเสียของนกอินทรีย์คือ ล่าเหย่ือคนเดียว แต่ถ้านก

อินทรีย์ร่วมกลุ่มกันจะเกิด impact มากขึ้น  
 สจล. ต้องผ่านกระบวนการที่เจ็บปวด เพ่ือความอยู่รอด

และเป็นทางออกของแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อยากให้อาจารย์ทุกคนเป็น solution ของแผ่นดิน  
 อาจารย์จะเริ่มวันน้ีหรือวันไหน ขึ้นกับตัวอาจารย์เอง  
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หลังจากฟังบรรยาย 1 สิ่งที่โดนใจ เขียนใส่กระดาษ Post it 
1. OKI 
2. KPI/OKI 
3. แรงขับที่จะเปลี่ยน drive to change   
4. ปรับตัวเปลี่ยนแปลง 
5. เช่ือมั่นว่าทําได้ 
6. เปลี่ยนแปลง now 
7. Adaptive 
8. การเปลี่ยนแปลง 
9. Transform to survive like eagle 
10. นกอินทรีย์ 
11. KMITL ต้องเปลี่ยนแปลง 
12. ควรค่อยๆ เปลี่ยนแปลง 
13. Start UP Project 
14. บริษัท Spin-off (Start-up) 
15. Start up 
16. Next is now 
17. Next is now 
18. Next is now 
19. Next is now 
20. Next is now 
21. Next is now 
22. Next is now 
23. Ecole 42 Model 
24. Eagle180 days 
25. Coding School 
26. Change Drama to Data 
27. DATA 
28. ช้ีแจงข้อมูล 
29. Drama Data Value 
30. ทํางานวิจัย DATA อยากให้บุคลากรทุกคนมาร่วมฟัง 
31. มีข้อมูลที่ชัดเจน 
32. ข้อมูล 
33. งบวิจัย  
34. งบประมาณเพ่ือสนับสุนน 
35. โมเดลของมหาวิทยาลัยที่ยืดหยุ่นขึ้น 
36. แผน 3 ปี พัฒนา และวางเป้าหมายของอาจารย์เพ่ือเสนอนโยบาย 
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37. ทิศทางนโยบายของสถาบัน, ประกาศ 
38. อนาคตใหม่ 
39. แนวทางการปลดระเบียบเพ่ือให้ทํางานง่ายขึ้น 
40. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
41. การลงไปแก้ของประเทศด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
42. Regional Research ด้านการเกษตร 
43. Multi skill   
44. จํานวนนักศึกษาที่ลดลง 
45. การบูรณาการเรียนรู้ 

 
พักเบรค 15 นาที 
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สวุรรณสวัสด์ิ อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
 วันน้ีท่านจะเห็นว่า สจล. สวยขึ้น นํ้าพุข้างตึกเครื่องกลกําลังจะติดไว้ให้อาจารย์ นักศึกษานั่งเล่น ฝั่ง สนอ. 
เห็นความสวยงาม เกิดขึ้นจริงๆ เริ่มต้นวันน้ี สจล. เป็น 1 ใน 3 ชองประเทศไทย THE ขอให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน และ 
Ranking QS ก็กําลังขอให้ สจล. เป็นเจ้าภาพ วันน้ีสถาบันจัดอันดับทั้งสองแห่ง ยกย่องสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมภูมิใจและไม่เหน่ือย ผมไม่สนนะว่าใครจะบ่นยังไง เพราะ
ผมเช่ือว่าทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร สมัยก่อนเราไม่ติด Ranking อะไรเลย แต่ตอนน้ีเราท้าทาย 
ติด 1 ใน 3 แล้ว เมื่อใดที่คณะแพทย์ติดเครื่อง สจล.ก็ติดเทอร์โบ เพราะว่าเราไม่ได้ไป Citation ของวารสารทาง
การแพทย์น้ัน Citation น่ากลัวแค่ไหน เพราะฉะน้ันในอนาคตของเราท่านจะเห็น โครงการวันน้ีของเรา KMITL Next 
เป็นโครงการต่อเน่ืองหลังจากทํา KMITL One บันทึกลงในแผ่นข้อมูลโดย OSM ประมวลผล วันน้ีสจล. ให้สวัสดิการ 
8% หมอเก่งๆ อยู่ที่คลินิค สจล. แล้ว และจะเป็นสถานพยาบาลในอนาคต สวัสดิการของ สจล. เป็น Number One 
ของประเทศไทยวันน้ีหลายท่านบอกมีลูกหลายคน วันน้ีเบิกสวัสดิการคลอดบุตรได้ 3 คน สวัสดิการ สจล. ดีที่สุดใน
ประเทศ ในทางกลับกันการทํางานต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนผมจะทําให้ท่านเปลี่ยน เพราะน้ีคือบ้านของผม
และบ้านของทุกท่าน ผมรักที่น้ีสุดหัวใจ ถ้าท่านไม่เปลี่ยนผมจะทําทุกวิถีทางให้ท่านเปลี่ยน 
 วันน้ันที่ผมมาที่ลาดกระบัง มีเด็กเกือบล้านคน ทุกคนเห็นว่าปริญญาสําคัญ วิศวมีให้เลือกทั้งหมด 8 แห่ง เด็ก
ล้านคนมี 8 แห่ง ใครเข้าวิศวได้สุดยอด วันน้ีต้องขอบคุณระบบ TCAS ที่ให้เด็กทุกคนมาสอบพร้อมกันเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ํา วันน้ีมหาวิทยาลัยหัวฟาดพ้ืนเลย เด็กไม่ถึง 3 แสน มหาวิทยาลัยมี 73 แห่ง สมัยก่อนเด็กทุกคนมีสิทธ์ิสมัคร
ได้หลายที่ ทุกคนบอกเด็กเยอะ หารู้ไม่ว่าเป็นเด็กคนเดียวกัน คนอยากเป็นหมอ 22 แห่ง ต้องไปสอบทั้ง 22 แห่ง  
TCAS นอกจากจะลดความเหลื่อมล้ําแล้ว ยังบอกว่ามหาวิทยาลัยจะอยู่รอดหรือไม่ พ้ืนที่ชุมพร 3 พันกว่าไร่ ตึกขนาด
น้ัน พ้ืนที่ขนาดน้ัน ต้องการเด็กปีละ 2 พันคน วันน้ีได้ 400 คน ก็อุ่นใจแล้ว วันน้ีท่านเห็นหลายสาขาเด็กไม่เต็ม เด็ก
น้อย รายได้ในการพัฒนาต่อยอดสนับสนุนการศึกษาก็น้อย ขณะเดียวกันเงินเดือนขึ้นทุกปี สวัสดิการข้ึน วัสดุ
การศึกษาเสื่อมสภาพ จะอยู่อย่างไรให้รอด โลกน้ีเป็น Close System คณะอยากสวย ต้องทํายังไง ค่าใช้จ่ายโดดเลย 
รายได้มาจากไหน ใครที่อยู่ Comfort Zone ท่านต้องสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ผมเป็นนักวิจัย ผมถ่ายรูปทุกอย่างไว้หมด 
Before After  เพราะฉะนั้นใครว่าผมไม่ได้ และผมก็จะเป็นต่อ เพราะชีวิตผมแข่งขันมาทั้งชีวิต ผมไม่ได้แข่งกับตนเอง
แต่ผมแข่งกับคนที่เก่งที่สุด อาจารย์พงษ์ศักด์ิ สร้างพระจอม 3 แห่ง เพ่ือเป็น MIT ของประเทศไทย เพ่ือเก่งทฤษฎี เก่ง
ปฏิบัติ ก่อนผมมาเงินวิจัย 38 ล้าน วันน้ีไม่ตํ่ากว่า 600 ล้าน งบวิจัยน้อย Ranking ก็ไม่ติด 1 ใน 3  ผมถ่ายรูป Before 
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After หมด ทุกอย่าง เหมือนกันชีวิตต้องเรคคอร์ด ชีวิตต้องพัฒนาตนเอง ผมจะไม่หายใจทิ้งไปทุกวินาที ผมอยู่ที่ไหนที่
น้ันต้องเปลี่ยน ดีขึ้น ผมท่องไว้ทุกวัน อย่ามาถามว่า สจล. ทําอะไรมหาศาล ท่านล่ะทําอะไรบ้าง ถ้าท่านไม่ทํา ผมจะ
ทําให้ท่านทําให้ได้ จะถูกบังคับใหท้ํา ตัวเลขไม่โกหกใคร เพราะฉะน้ันไม่รอด เด็กจะน้อยลงกว่าน้ี อาจารย์เงินเดือนขึ้น
ทุกปี ทุกอย่างเสื่อมโทรมหมด เกิดการแข่งขันที่รุนแรงที่สุด กระทรวงใหม่มา มหาวิทยาลัยในอเมริกาเด็กต้องแข่งขัน
กัน  
 ถ้าเกิดสัญญาณจราจรอัจฉริยะทําโดยคณะแพทย์ พวกท่านทําอะไรอยู่ เด็กวิศวปลูกผักขายออนไลน์ สถาปัตย์
ทําร้านขนม ร้านกาแฟรวย วิศวกรรมอาหารทําอะไรอยู่ เด็กจบบัญชี ทําเสื้อผ้าส่งออก ทํากราฟฟิกดีไซน์ อาจารย์ 
ที่สอนกราฟฟิกดีไซน์ทําอะไรอยู่ อยากทําเคร่ืองสําอางค์ ทํายา คณะแพทย์ทําอะไรอยู่ วันน้ีท่านไม่ได้แข่งกับตัวเองอีก
แล้ว แล้ววันน้ี สจล. Next เราจะเข้าสู่ 60 ปี ปีหน้า จะไม่มีที่ว่างสําหรับคนไม่เปลี่ยนแปลง เราต้องก้าวกระโดด 
รัฐบาลภายใต้กระทรวงใหม่เล่นเก้าอ้ีดนตรี และใช้เก้าอ้ีออกทุกครั้ง ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะอยู่รอดก็ต้องเล่นเก้าอ้ี
ดนตรี เพราะเด็กก็เหมือนเก้าอ้ีดนตรี วันน้ีมหาวิทยาลัยก็เล่นเก้าอ้ีดนตรีแล้ว เด็กน้อยลง อาจารย์มากขึ้น แล้วท่านจะ
อยู่เหมือนเดิม มหาวิทยาลัยไม่มีแต้มต่อในสังคมเลย ในสังคมไทยบ่นการศึกษามากว่าทําไมไม่ตอบโจทย์ เราต้องเรียก
ศรัทธาคืนมาจากสังคม และวันน้ีไม่มีภาค คณะ สาขา มีแต่ สจล. มีแต่ประเทศไทย ไม่มีที่ของฉัน ไม่มีที่ของคุณ วันน้ี
ผมเลยส่งสัญญาณชัดๆ ว่าผมไม่ไปไหน ดูแลท่านและดูแลอย่างใกล้ชิด ง้ันวันน้ีเราไปด้วยกัน เราเป็นทีมเดียวกัน  
สู้ด้วยกัน สจล. Next อยู่ที่ท่านแล้วจะทําไง เราพร้อมย่ิงกว่า และหัวใจพร้อม เพราะหัวใจผมนําร่างกาย และผมก็ฟิต 
นอนไม่มากเพราะพลังไม่มีตก ผมจะแรงดีจนวินาทีสุดท้าย แต่รู้สึกว่ามีพลัง ผมอยู่ที่น่ี สจล.ดูแลท่าน ท่านมีหน้าที่ดูแล
เด็กนักศึกษา ดูแล สจล. ดูแลสังคมไทย ฝาก สจล.ไว้ในมือทุกท่านด้วย Next Gen ไม่ใช่คนอายุน้อย แต่ Next Gen 
คือคนที่ต่ืนตัว คนที่สู้ คนที่เสียสละ ไม่ใช่อายุ Next idea Next Action เราคือ Mr. Action และเรามาทําด้วยกัน  
เพ่ือ สจล. เพ่ือสังคมไทย 
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ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.  
กิจกรรม Open ended Platform 
กติกา  1. ช้ินส่วนทุกช้ิน คือ สิ่งที่คุณบอกให้มันเป็น 

2. เล่าเรื่องผ่านช้ินส่วนต่างๆ เสมอ  
 3. ถ้าไม่รู้จะประกอบยังไง แค่เริ่มต้น 
 โครงการที่จะทํา ประเทศได้อะไร ทําที่ พ้ืนที่ไหน ตอบโจทย์ ต้นนํ้า 
กลางนํ้า ปลายนํ้าอย่างไร ทําไมต้องเป็น สจล. 
ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 

 
การนําเสนอผลงาน 

- การสร้าง Solution มาส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล ส่งเสริมสังคม 4.0 
- ดิจิตอล Platform เป็นบัณฑิตพันมือที่ตอบโจทย์ประเทศ และให้เด็กหาตัวเองให้เจอ Platform ร่วมกับ

บริษัทหางานทั้งหลาย ทําระบบการสร้างเด็กอย่างครบวงจร ทําลักษณะใบ Certificate และมีเครือข่ายศิษย์
เก่า ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับการใช้งาน สามารถตอบโจทย์การศึกษาไทยได้ ตอบโจทย์ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า 

- ควรปรับรูปแบบหลักสูตรให้บูรณาการ น่าจะช่วยตอบปัญหาให้เด็กเข้ามาเรียนได้  
- โครงการปลูกความรักสะอาดให้กับนักศึกษา ต้นนํ้า ปลูกฝังจิตสํานึก ให้รักสะอาด กลางนํ้า นําไปปรับปรุง 

ปลายนํ้า แนะนําเพ่ือนต่อ หวังว่าสถาบันมีทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดคนมาเรียน 
- Health Center อยากให้มีที่ระบาย ปลดปล่อย มีคนสนับสนุน อย่างน้อยก็มีกําลังใจ และเราจะได้สร้าง

รากฐานเด็กที่ดี 
- ศูนย์ดูแลอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สูงอายุ เราเคยมองกลับไปไหม Home Care ศูนย์ดูแล

ผู้ป่วยติดเตียง 
- ทําไมคนสูงอายุถึงติดเตียง เพราะว่าคนสูงอายุไม่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว คนสูงอายุไม่มีกล้ามเน้ือที่

จะเคลื่อนไหว จะทําอย่างไรให้กล้ามเนื้อเพ่ิมขึ้น ทําให้คนสูงอายุมีความสามารถในการเดินได้ 
- Material science และ AI อัญมณีอัจฉริยะ ประเทศไทยส่งออกอัญมณี เราสามารถผลิตโดยให้อัญมณีมี

เซ็นเซอร์อยู่ข้างในตัวเอง รับอารมณ์ของผู้สวมใส่อัญมณี ช่วยเตือน เช่น หัวใจเต้นเร็ว กิจกรรมชีวิตประจําวัน 
นอกจากน้ียังแก้ปัญหาได้หลายอย่าง สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดยไม่ต้องเพ่ิมฮาร์ดแวร์เข้าไป แต่จะใช้
เทคโนโลยี IoT ระบบซอฟแวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ใช้ได้ 

- Smart Farm การเพาะปลูกผสมกับ AI นิดๆ มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทองเบอร์ 4 ปลูกตามหมู่บ้านแถวน้ี ทําไม
ต้อง สจล. สจล. มีครบหมดแล้ว ทําได้ 

- การปฏิรูปกฎหมาย ในปัจจุบันไม่ว่าจะคณะใดก็ตาม กฎหมายที่มีอยู่ตามทันไหม จะทําให้สถาบันมีงานวิจัย
เพ่ิมขึ้น 

- สามารถนําแนวคิดแบบญี่ปุ่นไปสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน อยากให้ทําเป็นคอร์สอบรมให้กับ
บุคคลภายนอกหรือคณะอ่ืนๆ ได้ ให้ใบ Certificate หารายได้เข้าสถาบัน 
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- โครงการเกี่ยวกับนักศึกษา บัณฑิตที่จบจาก สจล. เป็นบุคลากรที่สําคัญของประเทศ สามารถสู้กับข้างนอกได้ 
เสริมทักษะทางด้าน Soft Skill 

- งานบูรณาการงานวิจัยแบบจับฉ่าย สามารถเป็น The next Thailand จริงๆ  
- ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี ช่วยกันบูรณาการสร้างนวัตกรรม 
- โลกของชุมพรเล็ก และไม่กลม น่ีคือกระบวนทัศน์ที่สถาบันใส่ให้กับเรา สถาบันอยากให้วิทยาเขตเป็นเหมือน

ที่น่ี แต่เราไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลย พ่ีเอ้บอกว่า พ่ีรู้สึกไม่พอใจอย่างย่ิงกับวิทยาเขตชุมพร โลกที่ชุมพรช้า 
ต้องถึงเวลาที่ชุมพรต้องเปลี่ยน ทําไมเราไม่พัฒนาจากสิ่งที่เรามี เรามีทรัพยากรอยู่ อาจารย์ก็มีหลากหลาย 
ชุมชนก็มี หลักสูตรที่มีอยู่เดิม จะไม่มีต่อไป ถ้าเราพัฒนาฟาร์มที่เป็นระบบ ถ้าเราพัฒนาตามศักยภาพ Area 
Approach 

- Diversified Home system  
- สจล. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานประกอบการ สร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นํา ไม่ว่าจะโครงการอะไรก็ต้องร่วมมือกัน 

เพราะเราอยู่ในสังคมที่แข่งขันค่อนข้างสูง สถานประกอบการต้องการนักศึกษาไปทํางานที่ญี่ปุ่นมากขึ้น               
เราต้องเข้าใจปัญหาของตลาดต่างประเทศ ถ้าเราทําได้ KMITL ONE KMITL NEXT ก็อยู่ไม่ไกล 

- KMITL Art institute โครงการน้ีเป็นสิ่งที่ช่วยตอบโจทย์ แหล่งนิเวศวิทยาเยอะ โครงการน้ีเหมาะกับอนาคต
ของเรา 

- อยากให้สร้างจากใจเราเอง สามารถเรียนจบอย่างมีประสิทธิภาพ สมาธิเปิดมาแล้วประมาณ 6 ปี ทําสมาธิใน
การพัฒนาตนเอง 

- เล่าจากประสบการณ์ คนทํางานออฟฟิศ ส่วนใหญ่มีปัญหา พัฒนานวัตกรรม ลูกบอลเล็กๆ พัฒนาโปรแกรม
บันทึกสุขภาพ วัดชีพจร ความดันหัวใจ แรงบีบ ประเทศพัฒนาขึ้น คนสูงอายุมากขึ้น อยากมีนวัตกรรม
มากกว่าคําว่า Paper  
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ภาพกิจกรรมการนําเสนอผลงาน 
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กิจกรรม Workshop 
กลุ่มที่ 1 Block Chain 
กลุ่มที่ 2 Digital Platform 
กลุ่มที่ 3 Health Care 
กลุ่มที่ 4 หลักสูตรบูรณาการหลายคณะ+เครือข่ายศิษย์เก่า+สถานประกอบการ 
กลุ่มที่ 5 การจัดการใหม่ มหาวิทยาลัยสู่ Area Approach 
กลุ่มที่ 6 การดูแลสุขภาพใจ 
กลุ่มที่ 7 การปฏิรูปกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม Workshop 
กลุ่มที่ 1 Block Chain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่ 2 Digital Platform 
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กลุ่มที่ 5 การจัดการใหม่ มหาวิทยาลัยสู่ Area Approach 
 

 

 

 

 

 
 
กลุ่มที่ 6 การดูแลสุขภาพใจ 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มที่ 7 การปฏิรูปกฎหมาย 
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การนําเสนอกิจกรรม Workshop 

กลุ่มที่ 1 สินค้าเกษตร AI Block Chain 
 สินค้าเกษตร และใช้เทคโนโลยี AI Block Chain 
Plantform สนิค้าปลอดภัย เน้นสินค้าเกษตร ราคา                                 
มี GMP/HACCP  

1. เราจะทําอะไร เราจะทํา Smart farm ตอบโจทย์และ
เพ่ิมการนําเข้าของสินค้าเกษตร QR Code ดูได้การผลิต 
โภชนาการ วิเคราะห์ผู้บริโภค ใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
การทํา PR Branding มองต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า                  
ปลายนํ้า  

2. ทําอะไร สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในเรื่องการเกษตร มุ่งเน้น
เกษตรกรพ้ืนที่ ทําเป็นกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรทํา 
Smart farm อย่างเดียวไปไม่รอดแน่ การวางแผน
การตลาด พอได้กลุ่มเกษตรกรแล้ว สามารถตรวจสอบ
กันเองได้ และใช้ระบบของ GMP เพ่ือให้มคีวามเช่ือใจ
สําหรับผู้บริโภคในเรื่องของสินค้าปลอดภัย                            
ใช้แอพพลิเคช่ันในการติดตามสินค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คือ เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภค Logistics การให้
ความรู้ ศิลปศาสตร์ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับโครงการน้ี
ได้ใช้ Big Data เข้ามาร่วม 
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กลุ่มที่ 2 Digital Platform เพื่อการผลติบัณฑิต+                              
กลุ่มที่ 4 หลักสูตรบูรณาการหลายคณะ 
 เน้นบัณฑิตที่ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 คือ ผูป้ระกอบการ 
บัณฑิตมีงานทําตรงกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิต ใช้ Web Base 
หรือ Big Data ในการจัดการ มีรายละเอียดหลายประการ เช่น  
เรื่องของ Assessment test คือการทดสอบ มี Data Base ข้อสอบ 
เช่น คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินวิชาคณิตศาสตร์ เราสามารถทํา
คณิตศาสตร์ใหม้ีการแยกย่อย เด็กมาทดสอบออนไลน์ สามารถ
กําหนดความยากง่ายของข้อสอบ มีระบบวิเคราะห์ข้อสอบได้
คะแนนในแต่ละด้านเท่าไหร่ เด็กรู้ตนเองว่า เก่งหรืออ่อนด้านใด               
มี Online Training ให้ได้ 4 ปี ที่อยู่กับเรา เด็กพัฒนาตนเองและ
ลิงค์กับบริษัทเครือข่าย ลูกศษิย์ที่จบไปใช้วิธีสัมภาษณ์ซึ่งบอกอะไร
ไม่ได้ ถ้าเข้าระบบเรา บริษัทสามารถพัฒนาเด็กรวมกับเรา 
Platform น้ีถา้สําเร็จก็สามารถขายได้ด้วย หรือนําไปพัฒนากับเด็ก
มัธยมหรือบริษทั เป้าหมาย Data Base Hard Skill และ เข้า Soft 
Skill แล้ว จะรูว่้าต้องรู้ว่าตัวเองเก่งด้านใด และพัฒนาตนเอง                 
เพ่ือตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้ 
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กลุ่มที่ 5 การจัดการใหม่ มหาวิทยาลัยสู่ Area Approach 
 เราจะขยายขอบเขตการเรียนรู้ เรามอง KMITL และ UNIVERSITY อ่ืนๆ และมีการแลกเปลี่ยน อาจารย์
ประจําคณะ เอาโจทย์วิจัย จากชุมชน เรากังวล เรื่องของการต่อเน่ืองของวิชาการ แต่ให้ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัด และ
วิธีการจัดการของตัวเอง หน่วยงานความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น การวิจัยที่จะเกิดขึ้นจริง ขับเคลื่อนจริง จะทําให้เกิด
ประโยชน์ 
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กลุ่มที่ 6 การดูแลสุขภาพใจ 
 ใจคือสิ่งสําคญั การที่เราอยากจะมีพ้ืนที่หรอื    
จุดรวมผ่อนคลายจากความเครียด เราต้องการผลักดัน  
ใช้สถาบันเจริญ ได้สิ่งที่เราต้องการ ถ้าเรามีพ้ืนที่ผ่อน
คลาย เราก็จะมีความสุข มีกิจกรรมหมุนเวียน                    
ด้าน อาร์ท มิวสิค และด้านอาหาร เราสนใจที่จะสร้าง
ความสุข  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ถ้าเราสามารถ        
ทําให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่มสีุข ดีขึ้น เราจะส่งต่อให้
บุคคลทั่วไปทีต้่องการมาใช้ได้  ปัญหาเรื่องเงินทุน 
สถาบันควรช่วยส่งเสริมด้านเงินทุน จัดการเรื่องสถานที่ 
และการมีส่วนร่วมให้บุคลากร อ. เจ้าหน้าที ่นศ. สิ่งที่เรา
จํากัด  คือ การทําฟรี สามารถนําไปคิด KPI PBP ในแต่
ละปีได้ การที่เราจะเห็นผล จาํนวนนักศึกษาลดการดร๊อป 
ระหว่างเรียน ส่งผลแก่ชุมชน 
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กลุ่มที่ 7 การปฏิรูปกฏหมาย 
ทุกกลุ่ม เก่ียวกับกฎหมาย ทาํให้เกิดศูนย์กฎหมาย ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพราะมหาวิทยาลัยเรา เป็นมหาลัยด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งที่จะปลดล็อค ก็คือ ลงมือทํา 
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Check Out 

1. การเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงที่องค์กร เป็นกําลังใจให้ทุกคน เพ่ือสจล. 
2. NEXT IS NOW การเปลี่ยนแปลงจากตัวเรา ทุกคนมีคุณค่าของตัวเอง ต่อให้ใบไม้เล็ก ใบไม้ใหญ่ ถ้าทุกคน

เปิดใจ เวลาทํางาน ทุกอย่างไปได้ดี ที่คนพูดคือ ECO ถ้าเราไม่มีความเช่ียวชาญ หาคนที่เช่ียวชาญ ปัญหามี
เยอะ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับคน ถ้าคนเยอะ ปัญหาเยอะ คงได้ร่วมงานกัน ภาคหน้า WHAT NEXT 

3. NEXT IS NOW ONE DAY DAY ONE 
4. ผู้บริหารส่งสารอย่างชัดเจน และเจอผู้ร่วมงาน และเราจะทําอะไรต่อไป 
5. ขอบคุณที่ทําให้รู้จักองค์กรมากขึ้น 
6. ขอฝากเน้ือฝากตัว ขอรับไว้พิจารณา มุมมองของทรัพย์สินทางปัญญา ประทับใจกับสิ่งที่วิศวทําทุกปี ถ้ามีการ

โชว์เคส ของ KMITL บ้าง 
7. ได้ทราบถึงนโยบายและทิศทางที่จะก้าวไปข้างหน้า ถ้าไม่มีการส่งสารระหว่างผู้บริหารถึงบุคลากร เดินไปยาก 

การเดินไปด้วยกันคือการสื่อสารสําคัญมาก/ได้เจออาจารย์ที่ไม่ค่อยได้เจอกัน/ได้คิดร่วมกัน สิ่งที่คิดเหมือน
หรือต่างต้องเปิดใจยอมรับ ปรับทัศนคติ ถ้าคิดบวก สิ่งดีๆ ก็จะออกมา สุดท้ายจะทําอะไรก็ตาม จะได้
ผลสําเร็จที่ดี  

8. ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหน่ึงของวันน้ี 
9. เป็นการประชุมครั้งแรก ต่ืนเต้น  
10. ขอบคุณทีมงานทุกท่าน สุดยอดมาก 14 รอบ ประทับใจ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ขาดเรื่องการมี             

ส่วนร่วม ต้องมีจุดหมายร่วมกัน กิจกรรมแบบนี้เป็นการปฏิรูปการทํางาน ทําให้เกิดการทํางานเชิงรุก 
ประทับใจผู้บริหารมาร่วมงาน ไม่มีที่ว่างสําหรับคนท่ีไม่เปลี่ยนแปลง การมีงานแบบนี้ช่วยให้ผมทํางานง่ายขึ้น 
อยากให้ทําให้ครบทุกคน เพ่ือให้มีส่วนร่วมและรับทราบจุดหมายที่เราต้องเปลี่ยน 

11. ถ้าเรา Active ทุกด้านเราก็จะไม่ถูกตัดจากระบบ 
12. ได้มีโอกาสได้สื่อสารผ่านทางผู้บริหาร หวังว่าเราคงจะเดินไปด้วยกันและมีทัศนคติที่ดีต่อกัน 

 
ทีมงาน 

1. ขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมกันทาํ 
2. ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มารว่มงานกัน 
3. ให้ไอเดียให้กับคนรุ่นใหม ่
4. ขอบคุณ 
5. ขอบคุณค่ะ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล 
6. ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
7. ขอบคุณทุกท่าน ดีใจ เหน่ือยและสู้ต่อไปค่ะ 

 
ทีม PR 

1. มีโอกาสได้ฟังแนวคิดของทุกคน หวังว่าทุกๆ ความคิดเหน็จะถูกนําไปแก้ไข 
2. รู้สึกดีที่มีโครงการน้ี ในอนาคต สจล. จะก้าวหน้าขึ้นไป 
3. เห็นถึงความต้ังใจของทีมงาน ในงานน้ีน้องนํามาพูดให้ฟัง และนําไปปรบัปรุง 
4. วันน้ีภารกิจสําเร็จทั้ง 14 รอบ ดีใจกับสถาบันที่ทําให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
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ทีมวิทยากร 
1. ได้เห็นมุมมอง ความรู้ของคนรุ่นต่างๆ 
2. เป็นกําลังใจใหอ้าจารย์และพ่ีๆ ทุกคน ทําดีเสมอตัว ทําช่ัวติดลบ อย่างน้อยเราเสมอตัวก็ยังดีกว่าติดลบ 
3. ขอบคุณ ทําให้ทีมเราได้เคาะสนิมได้พัฒนาตนเอง เราได้เพ่ือนเพ่ิม ได้งาน ได้พัฒนาตนเอง 
4. การเปลี่ยนแปลงเร่ิมขึ้นแล้ว ขอบคุณทุกคนมาก เมื่อการเปลี่ยนแปลงเร่ิม สจล.ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงได้ 
5. ยินดีที่ได้รู้จัก 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คําฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน กล่าวปิด 

“ทุกครั้งก็จะมีคนเหลือประมาณน้ี เคยดูหนังเรื่องสปาตันไหม Project เราใช้เวลาเพียง 1 วัน รู้ รัก สามัคคี 
เรารู้ในสิ่งที่ทําไม่พอต้องรักในสิ่งที่ทําด้วย สุดท้ายเราไม่ได้ทําคนเดียวต้องชวนเพ่ือนมาทํา ต่อไปน้ีผมจะคุยกับ
นักศึกษามากขึ้น ไม่รอ Next Gen Next Idea Next Action แต่จะ Next is now ฝากอาจารย์เผยแพร่ ถ้าอาจารย์
พูดกันเอง เขาจะฟัง ผมมองไม่เห็น อยากสื่อสาร บางคณะก็ได้ Information บางคณะก็ไม่ได้ ผมมั่นใจว่า สจล. มีดี 
ถึงแม้ตอนน้ีเราอยู่ในถ้ํา ฝากไว้ด้วยนะครับ น้องๆ นักศึกษาต้ังกลุ่มแล้ว Next is now ผมชอบมาก” 
 

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 


